

ปาฐกถาพัฒนาบริหารศาสตร์

โอวาทของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพิธีไหว้ครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2509 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกอบพิธีไหว้ครูขึ้น และ ๖ พณ ๖ บุญชนะ อัครดากร อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ :-

นักศึกษาที่รักทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นอธิการบดีสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมากล่าวปราศรัยกับท่านในวันนี้

ชีวิตของนักศึกษานั้น เป็นชีวิตที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะพวกท่านนักศึกษาแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ควรจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษ เพราะสถาบันการศึกษาชั้นสูงของเราที่ทั้งชั้นนี้มีจุดหมายใหญ่ เพื่อสร้างนักบริหารให้มีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของรัฐบาล

ข้าพเจ้ารักชีวิตการเป็นนักศึกษาที่สุด จึงได้ชวนชวนหาความรู้อยู่เรื่อยมา แม้กระทั่งบัดนี้, ชีวิตของนักศึกษานั้น ทำให้ชีวิตมีรส, มีความหมาย, มีความหวัง, และเป็นทางนำไปสู่การพัฒนาจิตใจของตนเองในที่สุด

สถาบันของเราทั้งชั้นเป็นสถาบันในระดับชาติ, มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเราได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศเพื่อการนี้, มีอาทิเช่น มูลนิธิฟอร์ด, และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ, การตั้งสถาบันแห่งนี้ ได้เริ่มด้วยการจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์มาลัย หุวะนันท์ ได้มีส่วนริเริ่มอย่างสำคัญ ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 9 ปีมาแล้ว

สถาบันใด ๆ ก็ตาม จะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ก็แต่โดยมีบุคคลในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีคุณวุฒิเหมาะสม, มีสมรรถภาพสูง, มีความมั่นใจในสถาบัน, มีความเสียสละ, มีความสามัคคี, และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ฯลฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน, ความสำเร็จของสถาบันย่อมขึ้นอยู่กับคณาจารย์และผู้บริหารงานของสถาบันเป็นข้อใหญ่, สำหรับท่านนักศึกษาทั้งหลายก็มีส่วนในความสำเร็จของสถาบันโดยตรงด้วยเช่นกัน, กล่าวคือ บรรดาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ในทางวิชาการและทางบริหาร, ส่วนท่านทั้งหลายก็ทำหน้าที่ในการศึกษาหาความรู้ให้เพิ่มพูนในทุกโอกาสและแตกฉานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้าพเจ้าในนามของบรรดาคณาจารย์ขอต้อนรับท่านทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันเพื่อประกอบพิธีไหว้ครูในวันนี้, อันเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนาของท่านที่จะรื้อกฎระคุณครูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยเรา, เป็นการแสดงออกซึ่งความสำนึกคุณครูบาอาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทความรู้อันเป็นกตเวทิตา, ข้าพเจ้าและบรรดาคณาจารย์มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมร่วมรู้ในกรณีกิจของท่านทั้งหลายในวันนี้

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ตั้งปณิธานว่า ข้าพเจ้าและคณาจารย์ของสถาบันนี้ทุกคนจะทำหน้าที่เป็นอย่างดีที่สุด, เพื่อให้สถาบันแห่งนี้ เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งภายในและภายนอกประเทศ, และเพื่อพัฒนาการของประเทศชาติ, และเพื่อให้ท่านทั้งหลายซาบซึ้งและภาคภูมิใจว่า ท่านเป็นศิษย์จากสถาบันนี้, ในขณะเดียวกันก็หวังว่า นักศึกษาทุกท่านคงจะทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุด โดยวัตถุประสงค์ที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่สถาบันของเรา

นักศึกษาที่รักทั้งหลาย, ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีวิรัตนตรัยให้ช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทุกคน ให้ถึงพร้อมด้วยสุขภาพอันสมบูรณ์ทั้งกายและใจ, และประสบผลสำเร็จในชีวิตการศึกษาเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สวัสดิ์.

ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่างประเทศเจ้าพบ ฯ พล ฯ นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2509 เวลา 9.00 น. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน -

บริหารศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิฟอร์ดประจำประเทศไทย Dr. Woodworth G. Thrombly ได้นำผู้รับทุนจำนวน 8 คน เข้ากราบลา ฯพณ ฯ นายกรัฐมนตรี ก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องรับรอง คึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กราบเรียน ฯพณ ฯ นายกรัฐมนตรี ว่าจำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมดมี 11 คน คือ

1. นายชิตยา สุวรรณชฎ วุฒิ ร.บ., M.S. จาก Cornell University ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์ประจำโท สำนักวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบันไปศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์

2. นางรพี สุวรรณชฎ วุฒิ ร.บ., M.A. (In Government) ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งนักวิจัยโท สำนักวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบัน ไปศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจและคุณานวิจัยตลาด

3. นายวีรวัดน์ กาญจนกุล วุฒิ พล.บ., บช.บ., M.B.A. จาก University of Hawaii ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งนักวิจัยโท สำนักวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบัน ไปศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกเดินทางไปก่อน)

4. นายแสง สงวนเรือง วุฒิ M.A. จาก Williams College สหรัฐอเมริกา ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์ประจำโท คณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบันไปศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกเดินทางไปก่อน)

5. นายบุญเย็น วอทอง วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งนักวิจัยโท สำนักวิจัย ได้รับทุนUNESCO ไปศึกษาปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกเดินทางไปก่อน)

6. นายประทาน คงฤทธิศึกษากร วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์ประจำโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทุนสหประชาชาติไปศึกษาคุณานศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

7. นายประชุม สุวัฑฒ์ วุฒิ B.S., M.A. จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา, M.S. จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินและ M.A. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์ประจำโท คณะสถิติประยุกต์ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบัน ไปศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติศาสตร์

8. นายสมชาย พิพิธจิตรกร วุฒิ บัณฑิตศึกษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมิได้รับราชการ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบัน ไปศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9. นายบรรลือ สุทธารมย์ วุฒิ B.S.A. จาก Central Philippine University ยังมิได้รับราชการ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบัน ไปศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ

10. น.ส. อรุณลักษณ์ วิทยวิจิน วุฒิ บัณฑิตศึกษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมิได้รับราชการ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบัน ไปศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาสถิติศาสตร์

11. นายบุรินทร์ กันตะบุตร วุฒิ B.S. (Econ.) จากสหรัฐอเมริกา ยังมิได้รับราชการได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดของสถาบัน ไปศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ

ท่านอธิการบดีและผู้แทนมูลนิธิฟอร์ด จึงขอแนะนำผู้ได้รับผู้ทุนทั้งหมดเข้ากราบลา ขาดฯ นายกรัฐมนตรี และเพื่อขอประทานรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ ทั้งยังเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับทุนในโอกาสนี้ด้วย

ขาดฯ นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนทั้งหมดมีความว่า

“ด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิฟอร์ด และความพยายามของรัฐบาล ได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงขึ้น ก็เพื่อจะผลิตบุคคลที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาประเทศชาติเรา เพราะขณะนี้ประเทศเรายังขาดบุคคลที่มีความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เช่น สถิติศาสตร์ บริหารศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ การที่ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าวย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่สถาบันและการพัฒนาประเทศจะสำเร็จบรรลุผลได้ก็ต้องอาศัยพวกเราทุกคนช่วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านการเป็นอาจารย์ ย่อมมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยอบรมและรับผิดชอบ

การสร้างกำลังของชาติต่อไป เมื่อท่านมีโอกาสไปศึกษาต่อในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ย่อมต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงของประเทศชาติในด้านการประพฤติกวจะช่วยเหลือกันรักษานบธรรมเนียมและประเพณีของไทย ส่วนด้านการศึกษานี้ ก็ต้องพยายามทำให้ดีเพื่อแข่งขันกับชาวต่างประเทศเขาได้ อันจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศของเรา ทั้งนี้ต้องใช้ความพยายามขยันหมั่นเพียร และความตั้งใจซึ่งจะนำความสำเร็จให้แก่ตัวท่านเอง และทำประโยชน์แก่ประเทศในที่สุด อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายได้รับรับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี จึงไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องเป็นห่วง หวังว่าทุกคนมีความคิดความอ่านในทางที่ถูกต้อง และตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปศึกษาต่อนี้ จึงใคร่ขอให้พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยคุ้มครองให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีร่างกายแข็งแรง ว่องไว แจ่มใสและสามารถศึกษาจนสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ”

อาจารย์ทิติยา สุวรรณะชญ ในนามของผู้ได้รับทุนทั้งหมดได้กล่าวขอขอบคุณฯ นายกรัฐมนตรี ความว่า

“การที่ได้รับทุนครั้งนี้รู้สึกกระตือรือร้นถึงความกรุณาของมูลนิธิฟอร์ด ที่ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่สถาบัน และรู้สึกขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ ฯพณฯ ได้กรุณาสนับสนุนในการก่อตั้งสถาบันนี้มาตั้งแต่ต้น และบันทึกได้กรุณาอนุมัติให้พวกกระผมไปศึกษาต่อได้ กระผมทุกคนขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามโอวาทที่ ฯพณฯ ได้กรุณาให้แก่ทุกคน และจะพยายามศึกษาจนสำเร็จกลับมา เพื่อรับใช้ประเทศต่อไป”

กราบลา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เวลา 9.20 น.

อธิการบดีสถาบัน ฯ ได้รับพระราชทานเหรียญคุณวุฒิมาลา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2509 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายบุญชนะ อัครถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอธิบดีกรมวิเทศสหการ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญคุณวุฒิมาลาเข็มศิลปวิทยา

เหรียญกษาฎิมาลาเข็มศิลปวิทยา^๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ สำหรับพระราชทานแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในกัณฑ์ทหารและพลเรือน
ในทางศิลปวิทยาอันได้แสดงให้เห็นประจักษ์เป็นพิเศษแล้ว

เหรียญกษาฎิมาลาเข็มศิลปวิทยา มีรูปลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปไข่กะไหล่ทอง
กัณฑ์หน้ามีรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องล่างมีใบชัยพฤกษ์ไขว้ กัณฑ์
หลังมีรูปพระสยามเทวาธิราชทรงพระขรรค์ยืนแท่นพิงโล่ พระหัตถ์ซ้ายทรงพวงมาลาจะ
สวมครุฑที่จารึกนามผู้ได้รับ มีเลข 1244 ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ ที่หัวเหรียญเป็นรูปพระ
ขรรค์ชัยศรีธารพระกรไขว้รองรับแผ่นโลหะจารึกอักษรว่า “ทรงยินดี” ห้อยกับแพรแถบ
กว้าง ๓ ซม. รั้วแดงรั้วขาวสำหรับพระราชทานทหารหรือตำรวจ รั้วขาวรั้วชมพูสำหรับพระ
ราชทานฝ่ายพลเรือนก็มีเข็มที่ปลายเป็นข้อปทุมทั้งสองข้าง จารึกอักษรว่า “ศิลปวิทยา”
กลัดที่แพรแถบเหนือเหรียญ สำหรับประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้ายสำหรับพระราชทานสตรี
ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ

อนึ่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๑ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่านอธิการ-
บดีก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกอีกด้วย